

Giới thiệu truyền hình FPT Đà Nẵng

Truyền hình FPT là truyền hình chất lượng cao được chạy trên nền tảng công nghệ IPTV qua hạ tầng băng thông rộng của Internet FPT thông qua bộ giải mã HD box 4k giúp quý khách hàng trải nghiệm đường truyền chất lượng cao Full HD, không bị giật lag, đa dạng nội dung giải trí và nhiều chương trình cực hấp dẫn.

Cùng với thế mạnh công nghệ và sự am hiểu người dùng truyền hình, hàng loạt các tính năng lần đầu tiên người dùng tại Đà Nẵng được tiếp cận như:

- Tính năng tùy chọn góc nhìn (Multicam) – người xem có thể tùy chỉnh góc máy quay khi đang xem chương trình trực tiếp
- Chương trình Mở kết – nơi người chơi có thể tương tác trực tiếp với MC và trả lời các câu hỏi thông qua cách bấm điều khiển TV.

Hiện nay truyền hình FPT đã phủ khắp các quận-huyện trong thành phố nên người dùng sẽ được trải nghiệm dịch vụ truyền hình trên đường truyền internet cáp quang tốc độ cao và ổn định nhất.

Truyền hình FPT Play có gì mới

- *Tiên phong truyền hình tương tác:* Truyền hình FPT đã và đang tiên phong trong việc tương tác với khách hàng, đánh dấu bước đột phá mới trong chặng đường phát triển và mang đến cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có.
- *Cá nhân hóa trải nghiệm:* Sau những thay đổi qua các bản cập nhật Truyền hình FPT có thể ưu tiên gợi ý những nội dung gần phù hợp với từng cá nhân khiến cho việc sử dụng dịch vụ truyền hình trở nên thú vị và đơn giản hơn bao giờ hết.
- *Mượt mà ổn định:* Tất cả mọi thao tác được tối giản với tốc độ phản hồi cùng khả năng truy xuất vào các ứng dụng ngay tức thì, người dùng có thể theo dõi nội dung mình mong muốn một cách nhanh chóng.
- *Trực tiếp các giải đấu theo thao hàng đầu:* Khách giả có thể hòa nhịp với hàng triệu người hâm mộ thể thao trên thế giới ngay tại nhà khi những giải đấu hấp dẫn nhất luôn được cập nhật liên tục và trực tiếp trên hệ thống.
- *Kho phim không lồ:* Hàng ngàn đầu phim đặc sắc và đa dạng các thể loại được cập nhật liên tục bởi đội ngũ biên tập, đáp ứng mọi sở thích của người dùng. Khách hàng chắc chắn sẽ có những phút giây thư giãn bên gia đình và người thân.

Ưu điểm của truyền hình FPT:

- Sở hữu độc quyền bản quyền UEFA Champions League 3 năm 2021 – 2024
- Lắp đặt trọn gói giá rẻ tiết kiệm 30% với gói Combo sử dụng song song 2 dịch vụ (Internet + Truyền hình)
- *Truyền hình FPT* có chất lượng dịch vụ tốt, ổn định, sử dụng công nghệ IPTV hiện đại
- Cung cấp lên tới gần 200 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế, như: HDO, BBC, CNN, Cinemax, Cartoon network, Disney, Discovery ...
- Khách hàng có thể mua nội dung dịch vụ Rạp phim để xem các bộ phim bom tấn, sự kiện giải trí, nhiều nội dung hấp dẫn ngay trực tiếp tại nhà với thao tác đơn giản
- Với đầu thu FPT HD Box 4k biến tivi thường nhà bạn thành smart tivi: Xem youtube, Đọc báo online, Hát karaoke, Kho phim HD khổng lồ, kho thể thao ...
- Truyền hình xem lại hấp dẫn trong 24h, 48h .
- Tạo danh sách kênh yêu thích, nhắc lịch phát sóng.

Các ứng dụng hỗ trợ dịch vụ truyền hình FPT

Ngoài các ứng dụng giải trí hấp dẫn, truyền hình FPT có phát triển một số ứng dụng phụ trợ để bổ trợ thêm cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Có thể kể đến như:

Ứng dụng trải nghiệm dịch vụ truyền hình FPT (FPT Lucas Onca)

Quý khách hàng đang tham khảo lắp mạng FPT và truyền hình FPT, muốn được xem thử bản demo về sản phẩm có thể tải trực tiếp ứng dụng FPT Lucas Onca.

Điều khiển TV bằng điện thoại với app FPT TV Remote

Việc phải sử dụng điều khiển để tìm kiếm chương trình hay chuyển kênh đã là câu chuyện xưa rồi, giờ đây với ứng dụng FPT TV Remote trên điện thoại bạn hoàn toàn có thể ra lệnh cho TV của mình bằng giọng nói hay thao tác trực tiếp trên điện thoại, tất cả sẽ được đồng bộ dữ liệu với đầu thu và được xử lý một cách nhanh chóng.

Ứng dụng chọn bài hát KaraTivi Mobile

Phải mất tới vài phút để bạn có thể tìm kiếm bài hát mà mình yêu thích, nhưng sau khi hát xong 1 bài lại mất thêm mấy phút nữa để chuyển sang bài tiếp theo, như vậy rất mất thời gian và có thể làm cụt hứng trong lúc giải trí.

Với ứng dụng chọn bài hát karaTivi bạn có thể cập nhật những bản nhạc mới nhất, tùy chọn bài hát, tìm kiếm bằng giọng nói một cách nhanh chóng và tận hưởng giai điệu âm nhạc mà không lo bị gián đoạn giữa chừng rồi.

Xem truyền hình FPT trực tiếp trên điện thoại cùng Foxy

Công nghệ ngày càng phát triển, dịch vụ truyền hình cũng phải chuyển mình để bắt kịp xu thế của thời đại. Chính vì đó, truyền hình FPT đã đưa toàn bộ kho nội dung giải trí của mình lên app Foxy.

Đây là ứng dụng cho phép bạn có thể xem truyền hình ở bất kỳ nơi đâu ngay trên chính chiếc điện thoại di động của mình. Bạn có thể tạo ra tới đa 4 tài khoản cùng 1 lúc và dùng song song trên tất cả thiết bị smart phone, TV smart hay các dòng TV box, android box.

Truyền hình FPT hiện đang được sử dụng phổ biến với giao diện đẹp, hình ảnh chất lượng cao, đa dạng các kênh,... đảm bảo giúp khách hàng hài lòng khi sử dụng những dịch vụ tại đây. Ngoài ra, chương trình miễn phí lắp đặt và trang bị miễn phí đầu thu cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng.

Chắc chắn, truyền hình FPT là sự lựa chọn hoàn hảo và không thể thiếu cho mọi khoảnh khắc vui vẻ của cả gia đình. Liên hệ hotline **0935 868 990** để nhận tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ FPT.

Bảng giá lắp truyền hình FPT Play dành cho hộ gia đình, cá nhân

Bảng báo giá gồm dịch vụ Internet & Truyền hình đi kèm

Tên gói	Bảng thông	Giá cước
Gói Giga	150Mbps	225.000

Gói Sky	1Gbps/150Mbps	275.000
Gói Meta	1Gbps	375.000
Super 250Mbps	250Mbps	622.000

Lưu ý nên xem: Báo giá combo Truyền hình Internet FPT trên giá cước sẽ rẻ hơn đối với các khách hàng có địa chỉ lắp đặt ở Tỉnh hoặc Huyện. Vui lòng liên hệ Hotline FPT **0935 868 990** để tư vấn chính xác nhất.

Chương trình khuyến mãi đối với gói cước Internet và Truyền hình FPT Play dành cho hộ gia đình

- Trả sau từng tháng: *Phí hòa mạng 550k*
- Trả trước 06 tháng: *Miễn phí hòa mạng + Tặng 01 tháng cước thứ 7*
- Trả trước 12 tháng: *Miễn phí hòa mạng + Tặng 01 tháng cước thứ 13, 14*

Vật tư thiết bị triển khai:

- *Miễn phí lắp đặt & đường dây*
- *Trang bị Modem Wifi 4 cổng + Bộ giải mã HD box Ultra 4K*

Bảng giá dịch vụ truyền hình FPT không kèm đường truyền Internet FPT

Dịch vụ	Giá cước	Ưu đãi
Lắp đặt truyền hình FPT khi đã có đường truyền Internet của FPT	88k	Gói cơ bản
Lắp đặt truyền hình FPT không sử dụng Internet	66k	Gói cơ bản
Lắp đặt truyền hình FPT & K+	88k + 70k	Gói cơ bản + 4 kênh K+

Gói cước FPT Play đơn lẻ

Dịch vụ gói Max	Giá cước	TT 6 tháng	TT 12 tháng
Kèm FPT Play Box	88.000 VNĐ	528.000 VNĐ	1.056.000 VNĐ
Không Box	66.000 VNĐ	396.000 VNĐ	792.000 VNĐ

Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký gói COMBO FPT *Internet & Truyền hình FPT* giá cước sẽ rẻ và ưu đãi hơn rất nhiều lên tới 40%.

Lưu ý: Giá cước có thể thay đổi theo từng thời điểm và ưu đãi dành riêng cho từng khu vực được áp dụng, vui lòng liên hệ *Hotline FPT*: để được hỗ trợ, giải đáp, tư vấn.

Gói cước iZi FPT Play dành cho khách hàng không dùng mạng FPT

Gói	Giá	Khuyến mãi
Gói iZi 06 tháng	264.000 VNĐ	Tặng 01 tháng
Gói iZi 12 tháng	528.000 VNĐ	Tặng 02 tháng

Lưu ý quan trọng:

- Nếu không sử dụng box, phí hòa mạng: 110.000Đ
- Giá bộ giải mã FPT Play: Giá 550.000 VNĐ/box

Lợi ích khi lắp đặt truyền hình FPT

Đối với khách hàng đang sử dụng và chuẩn bị đăng ký lắp đặt *dịch vụ truyền hình FPT*, Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình sử dụng cũng tư vấn thêm các dịch vụ sản phẩm khuyến mãi mới của FPT. Ngoài ra ở truyền hình tương tác FPT có hàng loạt những tính năng mới & nội dung vô cùng đặc sắc giúp thỏa mãn mọi nhu cầu và tuổi và đây là một sự lựa chọn số một mà quý khách đang cần để giải trí tại nhà.

- Tính năng chọn lọc nội dung: Đối với tính năng này các gia đình có trẻ em có thể điều hướng trẻ nhỏ chỉ xem những nội dung đã được chọn lọc và phân loại kỹ lưỡng mà không phải lo lắng về nội dung mà các bé nhà mình đang xem có tốt không.

- Tính năng quay ngược thời gian: Khi sử dụng Truyền hình FPT bạn có thể chủ động xem lại các kênh truyền hình trong vòng 72 giờ, cũng có thể tạm ngừng hay có thể tua lại để xem những đoạn video hay mà đã bỏ lỡ, đây là điều mà một truyền hình thông thường khác sẽ khó có thể làm được.
- Chất lượng hình ảnh tuyệt vời: Truyền hình FPT mang đến cho người sử dụng gần 200 kênh truyền hình chất lượng nhưng hơn 70 kênh trong số đó có khả năng hiển thị hình ảnh HD sắc nét, vượt trội hơn nhiều so với các loại truyền hình khác, nhất là truyền hình cáp kiểu cũ.
- Kho phim đa dạng và nhiều kênh thể thao: Kho phim của *Truyền hình FPT* thật sự rất lớn, có thể trải nghiệm liên tục từ những bộ phim có sẵn của chúng tôi. Hay cũng có thể xem những phim chiếu rạp từ ứng dụng Danet để bắt kịp xu hướng điện ảnh mới nhất. Là nơi tổng hợp của hàng loạt kênh thể thao nổi tiếng. Thoả mãn đam mê thể thao, sống cùng bóng đá và nhiều loại hình thể thao khác như bóng rổ, điền kinh....

Giới thiệu FPT Telecom

FPT Telecom là một trong những công ty viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến internet, truyền hình và các giải pháp công nghệ thông tin cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành viễn thông, FPT Telecom đã có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc. Công ty cung cấp các gói dịch vụ internet tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ gia đình đến doanh nghiệp với các tính năng đa dạng như đường truyền quang, cáp quang, ADSL, Wi-Fi, 4G/5G.

FPT Telecom cũng cung cấp các giải pháp truyền hình, bao gồm các gói dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình IPTV và OTT. Khách hàng có thể tận hưởng các nội dung giải trí phong phú và đa dạng với hàng trăm kênh truyền hình, các bộ phim bom tấn, chương trình thể thao, giải trí và tin tức.

Ngoài ra, FPT Telecom còn cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, bao gồm các dịch vụ như hệ thống mạng và hạ tầng, lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin. Công ty cũng cung cấp các giải pháp tiên tiến như cloud computing, IoT, blockchain và AI để giúp các doanh nghiệp cải thiện năng suất và hiệu quả kinh doanh.

Với sứ mệnh "Connecting people - Changing lives", FPT Telecom cam kết mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong sự phát triển và thành công của họ.

Lắp mạng FPT Đà Nẵng uy tín

Lắp mạng FPTNEW Đà Nẵng là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Đà Nẵng, mang đến cho khách hàng những gói dịch vụ internet tốc độ cao và ổn định, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng internet của khách hàng tại Đà Nẵng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành viễn thông, FPTNEW Telecom đã có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc và Đà Nẵng là một trong những địa điểm mà FPTNEW Telecom đang phát triển mạnh mẽ. FPTNEW Telecom Đà Nẵng cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với mức giá cạnh tranh và chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Với đường truyền cáp quang tiên tiến, FPTNEW Telecom Đà Nẵng cung cấp các gói dịch vụ internet tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ gia đình đến doanh nghiệp với các tính năng đa dạng như cáp quang, ADSL, Wi-Fi, 4G/5G. Khách hàng sẽ được tận hưởng tốc độ truy cập internet nhanh và ổn định, đáp ứng mọi nhu cầu từ lướt web, xem phim, chơi game đến làm việc và học tập trực tuyến.

Bên cạnh đó, FPTNEW Telecom Đà Nẵng còn cung cấp các dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình IPTV và OTT, với hàng trăm kênh truyền hình, các bộ phim bom tấn, chương trình thể thao, giải trí và tin tức. Khách hàng có thể tận hưởng các nội dung giải trí phong phú và đa dạng.

FPTNEW Telecom Đà Nẵng luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, với chính sách hậu mãi chu đáo và tận tâm, đảm bảo khách hàng luôn được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty. Với FPTNEW Telecom Đà Nẵng, khách hàng sẽ tận hưởng được sự tiện ích, tin cậy và an tâm khi sử dụng dịch vụ của công ty.

Lắp mạng FPT Đà Nẵng uy tín, giá rẻ và Nhiều Ưu Đãi

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT NEW hiện là một nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ internet cáp quang, truyền hình cáp, camera, Smart Home, hotline tổng đài, điện thoại cố định, ... cho cá nhân và doanh nghiệp.

Địa chỉ: 182 Đường 2 Tháng 9, Q. Hải châu, TP.Đà Nẵng

Phone: 0935868990

Email: fptnew.vn@gmail.com

Tags: #fptnew, #fpt, #fpttelecom, #fpt_viễn_thông, #fpt_dịch_vụ

Website: <https://fptnew.vn/>

Google Site: <https://sites.google.com/view/fptnew/fptnew>

Google Folder: [Folder FPT NEW](#)

Hình ảnh nhà cái FPT NEW: <https://bit.ly/3T3N3Fm>

Google Docs nhà cái FPT NEW: <https://bit.ly/422xPof>
Thông tin nhà cái FPT NEW: <https://bit.ly/3L9Oq3J>
Form FPT NEW: <https://bit.ly/3YxnFcn>
Slide giới thiệu về FPT NEW: <http://bit.ly/3Lidlwi>
Bảng vẽ FPT NEW: <http://bit.ly/3JA18Jj>
File quản lý FPT NEW: <http://bit.ly/3YBFxTv>
Google Map chỉ đường đến FPT NEW: <http://bit.ly/3kTfSrP>

Blog:

<https://fptnew.tumblr.com/>
<https://fptnewvn.wordpress.com/>
<https://fptnew.blogspot.com/2023/03/fptnew.html>
<https://fptnew.amebaownd.com/>
<https://fptnew.therestaurant.jp/>
<https://fptnew.shopinfo.jp/>
<https://fptnew.theblog.me/>
<https://fptnew.localinfo.jp/>
<https://fptnew.bitrix24site.ru/>
<https://fptnew.mystrikingly.com/>
<https://fptnew.livedoor.blog/fpt-new.html>
<https://fptnew.blog.jp/fpt-new.html>
<http://globedia.com/7855-7841-fpt-272-7861-tin>
<https://fptnew.nethouse.ru/>
<https://fptnew.seesaa.net/article/fpt-new.html>
<https://fptnew.anime-voice.com/>
<https://lap-mang-fpt-da-nang-uy-tin-gia.gitbook.io/lap-mang-fpt-da-nang-uy-tin/>
<https://fptnew.blog.ss-blog.jp/fpt-new>
<http://fptnew.onlc.fr/>
<http://fptnew.onlc.be/>
<http://fptnew.onlc.eu/>
<http://fptnew.onlc.ml/>
<https://fptnew.mypixieset.com/>
<https://vnfptnew.wixsite.com/fptnew>
<https://640814354e813.site123.me/>
<https://fptnew.jigsy.com/>

Social:

<https://www.facebook.com/fptnewvn/>
<https://twitter.com/fptnew>
<https://www.instagram.com/fptnew/>
<https://www.pinterest.com/fptnew/>
<https://www.linkedin.com/in/fptnew/>
<https://www.flickr.com/people/fptnew/>
https://www.youtube.com/channel/UCZkkFCV4R30z5Wbc0__v7ww/about
<https://fptnew.tumblr.com/>
<https://www.blogger.com/profile/17420407107455975313>
<https://fptnew.blogspot.com/2023/03/fptnew.html>
<https://fptnewvn.wordpress.com/>
<https://vimeo.com/fptnew>
<https://www.twitch.tv/fptnew/about>
<https://www.imdb.com/user/ur162953783/>

<https://dribbble.com/fptnew/about>
<https://www.behance.net/fptnew>
<https://about.me/fptnew>
<https://www.deviantart.com/fptnew>
<https://sketchfab.com/fptnew>
<https://stackoverflow.com/users/21331234/fptnew>
<https://stackexchange.com/users/27933831/fptnew>
<https://angel.co/u/fptnew>
<https://www.reddit.com/user/fptnew>
<https://myspace.com/fptnew>
<https://500px.com/p/fptnew>
<https://issuu.com/fptnew>
<https://talk.plesk.com/members/fptnew.276643/#about>
<https://profile.hatena.ne.jp/fptnew/>
<https://ok.ru/profile/600083197493/statuses/156060533478709>
<https://archive.org/details/@fptnew>
<https://web.archive.org/web/20230304160204/https://fptnew.vn/>
<https://www.zillow.com/profile/fptnew>
<https://anchor.fm/fptnew>
<https://linktr.ee/fptnew>
<https://www.reverbnation.com/artist/fptnew>
<https://hub.docker.com/u/fptnew>
<https://www.mixcloud.com/fptnew/>
https://hwbot.org/team/lap_mang_fptnew_da_nang/
<https://12mua.net/members/fptnew.630274/#about>
<https://mootools.net/forge/profile/fptnew>
<https://influence.co/fptnew>
<https://ko-fi.com/fptnew>
<https://www.40billion.com/profile/1032671013>
<https://440hz.my/forums/users/fptnew/>
<http://www.4mark.net/story/8940397/fptnew>
<http://www.51bonjour.com/discuz/home.php?mod=space&uid=1433336>
<https://www.7sky.life/members/fptnew/profile/>
<https://www.lifeofpix.com/photographers/fptnew/>
<https://8tracks.com/fptnew>
<https://profile.ameba.jp/ameba/fptnew/>
<https://www.longisland.com/profile/fptnew>
<https://linkhay.com/blog/511244/lap-mang-fpt-da-nang-uy-tin-gia-re-va-nhieu-uu-dai>
<https://linkhay.com/link/6078966/lap-mang-fpt-da-nang-uy-tin-gia-re-va-nhieu-uu-dai-4>
<https://www.metooo.io/u/fptnew>
<https://www.metooo.io/e/fptnew>
<https://ourstage.com/fptnew/epk>
<https://ourstage.com/fptnew>
<https://www.aleviforum.net/Uye-fptnew.html>
<https://sumally.com/fptnew>
<https://allmyfaves.com/fptnew/>
<https://allmylinks.com/fptnew>
<https://www.symbaloo.com/shared/AAAABq9bS04AA42ADUf7-w==>
<http://tupalo.com/en/users/3791567>
<https://www.speedrun.com/user/fptnew>

<https://answerpail.com/index.php/user/fptnew>
<https://anyflip.com/homepage/pcymd>
<https://www.apaci.com.au/UserProfile/tabid/43/userId/89143/Default.aspx>
<http://vnvista.com/hi/110798>
<http://vnvista.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=28503&cmd=showentry&eid=219190>
<https://vws.vektor-inc.co.jp/forums/users/35996>
<https://www.warriorforum.com/member.php?u=2204025&tab=aboutme&simple=1>
<https://www.wishlitr.com/fptnew/>
<https://articledirectoryzone.com/members/fptnew/>
<https://artlessubmissionservice.com/members/fptnew/>
<http://artistecard.com/fptnew>
<https://artmight.com/user/profile/1014842>
<https://www.artscow.com/user/3120217>
<http://asmetalwork.1gb.ua/forum/user/editDone/88344.page>
<https://aspiriamc.com/members/fptnew.11611/#about>
<https://the-dots.com/users/fpt-new-1387132>
<https://pantip.com/profile/7447481#topics>
<http://atlantabackflowtesting.com/UserProfile/tabid/43/userId/469162/Default.aspx>
<http://atlas.dustforce.com/user/fptnew>
<https://www.pechakuha.com/users/fptnew>
<https://www.avenza.com/forums/users/vnfptnew/>
<https://www.babelcube.com/user/lap-mang-fptnew-da-nang>
<https://www.storeboard.com/blogs/do-it-yourself/lap-mang-fpt-da-nang-uy-tin-gia-re-va-nhieu-uu-dai/5579656>
<https://www.storeboard.com/fptnew>
<https://www.backdorf.de/forum/member.php?action=profile&uid=7654>
<https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/188843/fptnew.html>
<https://www.pearltrees.com/fptnew/item504522481>
<https://www.pearltrees.com/fptnew>
<https://www.balatarin.com/users/fptnew>
<https://band.us/@fptnew>
<https://voz.vn/u/fptnew.1868338/#about>
<https://battlebrothersgame.com/forums/users/fptnew/>
<https://www.codechef.com/users/fptnew>
<https://bbs.lineagem.shop/home.php?mod=space&uid=629372>
<https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=3923787>
<http://bbs.txzqzb.com/home.php?mod=space&uid=1549126>
<https://worldcosplay.net/member/1142661>
<https://beermapping.com/account/fptnew>
<https://fptnew.threadless.com/about>
<https://www.threadless.com/@fptnew/activity>
<https://play.eslgaming.com/player/myinfos/19102429/>
<https://www.xen-factory.com/index.php?members/fptnew.26417/#about>
<http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/352688/Default.aspx>
<https://tuoitreit.vn/members/fptnew.104796/#about>
<https://www.betting-forum.com/members/fptnew.28122/#about>
<https://www.bigpictureclasses.com/users/fptnew>
<https://binaryoptionrobotinfo.com/forums/users/fptnew/>
<http://bioimagingcore.be/q2a/user/fptnew>

<https://www.bitsdujour.com/profiles/J2uSVh>
<https://biztime.com.vn/fptnew>
<https://www.blackhatworld.com/members/fptnew.1718947/#about>
<https://blip.fm/fptnew>
<http://blog.b92.net/user/235439/fptnew/>
<https://blog.clickteam.jp/forums/users/fptnew/>
<https://blog.udn.com/fptnew/178539680>
<https://blogcircle.jp/blog/52286>
<https://blogcircle.jp/user/fptnew>
<https://blogfreely.net/fptnew/>
<https://www.bloggang.com/viewprofile.php?id=fptnew&action=viewprofile>
<https://bookme.name/fptnew>
<https://boosty.to/fptnew>
<https://britishforcesdiscounts.co.uk/biz/a/139870-Lap-mang-FPT-Da-Nang-uy-tin,-gia-re-va-Nhieu-Uu-Dai>
<https://fptnew.netboard.me>
<https://www.cakeresume.com/me/fptnew>
<https://calis.delfi.lv/profils/lietotajs/291079-fptnew/>
<https://calis.delfi.lv/blogs/posts/168729-lap-mang-fpt-da-nang-uy-tin-gia-re-va-nhieu-uu-dai/lietotajs/291079-fptnew/>
<https://camp-fire.jp/profile/fptnew>
<https://www.catchafire.org/profiles/2348609/>
<https://www.chaloke.com/forums/users/fptnew/>
<https://www.zintro.com/profile/fptnew?ref=>
<https://www.zippyshare.com/fptnew>
<https://www.zotero.org/fptnew/cv>
<https://yolotheme.com/forums/users/fptnew/>
<https://www.chordie.com/forum/profile.php?section=about&id=1587203>
<https://www.circleme.com/fptnew>
<https://classic-blog.udn.com/fptnew/178539680>
<https://doselect.com/@fptnew>
<http://www.nfomedia.com/profile?uid=rLcSdbl>
<http://www.rohitab.com/discuss/user/1116995-fptnew/>
<http://www.sanclick.com/member.php?575518-fptnew&tab=aboutme&simple=1>
<https://code.getnoc.com/fptnew>
<https://codepen.io/fptnew>
<https://comicvine.gamespot.com/profile/fptnew/>
https://communities.bentley.com/members/4f863113_2d00_d88f_2d00_4266_2d00_8393_2d00_123258205d3e
<https://community.opengroup.org/fptnew>
<https://www.drupalgovcon.org/user/399131>
<https://www.copytechnet.com/forums/members/fptnew.html?tab=aboutme>
<https://www.couchsurfing.com/people/fptnew>
<https://www.credly.com/users/fptnew/badges>
<https://www.cryptoispy.com/forums/user/fptnew/>
<https://cs.finescale.com/members/fptnew/default.aspx>
<https://cvt.vn/members/fptnewvn.1398851/>
<https://danketoan.com/members/fptnew.572866/#about>
<https://www.multichain.com/qa/user/fptnew>
<http://dz.luyizaixian.com/home.php?mod=space&uid=2208314>

<https://wakelet.com/@fptnew>
<https://wakelet.com/wake/dsMdLa3v0-CJaHmsjGcEK>
<https://www.walkscore.com/people/259818856750/lap-mang-fptnew-da-nang>
<https://www.dcfever.com/users/profile.php?id=1155076>
<https://www.dday.it/profilo/fptnew>
<https://www.dermandar.com/user/fptnew/>
<http://forum.cncprovn.com/members/140092-fptnew?tab=aboutme&simple=1>
<http://forum.dmec.vn/index.php?members/fptnewvn.36468/>
<https://gab.com/fptnew>
<https://www.gaiaonline.com/profiles/fptnew/46218879/>
<http://gamevn.com/members/fptnew.1784953/>
<https://gifyu.com/fptnew>
<https://gryaze-zashhita.ru/forum/user/96238/>
<https://www.inprnt.com/profile/fptnew/>
<https://app.gitter.im/#/room/!xclvGQlgnkNwvWbtS:gitter.im>
<https://forum.enscape3d.com/wcf/index.php?user/34501-fptnew/#about>
<http://www.mobypicture.com/user/fptnew>
<https://moparwiki.win/wiki/User:Fptnewvn>
<https://www.facer.io/u/fptnew>
<https://mt2.org/uyeler/fptnew.6266/#about>
<https://vnxf.vn/members/fptnew.47788/#about>
<https://webanketa.com/forms/6cw3achr6rqk0c9jcmvp6ck6/>
<https://greenhomeguide.com/users/fpt-new>
<https://hashnode.com/@fptnew>
<https://pubhtml5.com/homepage/vvzgy/>
<https://public.tableau.com/app/profile/fptnew>
<https://forums.auran.com/trainz/blog.php?cp=314>
<https://forums.auran.com/trainz/member.php?1230983-fptnew&tab=aboutme&simple=1>
<https://www.spyropress.com/forums/users/fptnew/>
<https://www.magcloud.com/user/fptnew>
<https://infogram.com/fptnew-1ho16vokdkop84n?live>
<https://pbase.com/fptnew/profile>
<https://pbase.com/fptnew/image/173447339>
<https://www.iniuria.us/forum/member.php?319317-fptnew&tab=aboutme&simple=1>
<http://www.wikidot.com/user:info/fptnew>
<http://forum.yealink.com/forum/member.php?action=profile&uid=238859>
<https://forum.umbandaeucurto.com/usuario/fptnew>
<https://ioby.org/users/vnfptnew681532>
<https://os.mbed.com/users/fptnew/>
<https://osf.io/bpg5t/>
<https://jsfiddle.net/fptnew/hxfy1tjL/>
https://www.lawyersclubindia.com/profile.asp?member_id=933620
<https://www.silverstripe.org/ForumMemberProfile/show/101766>
<https://www.midi.org/midi/midi/forum/profile/105266-fptnew>
<https://www.fimfiction.net/user/570692/fptnew>
<https://my.archdaily.com/us/@lap-mang-fpt-da-nang-uy-tin-gia-re-va-nhieu-uu-dai>
<https://descubre.beqbe.com/p/l-p-m-ng-fptnew-da-n-ng>
<https://experiment.com/users/fptnew>
<https://diendanseobacklink.com.vn/members/fptnew.11052/#about>
<https://digitaltibetan.win/wiki/User:Fptnew>

<https://www.discogs.com/user/fptnew>
<https://www.divephotoguide.com/user/fptnew>
<https://www.dnnsoftware.com/users/fptnew/my-profile>
<https://www.dohtheme.com/community/members/fptnew.50758/#about>
<https://fptnew.contently.com/>
<https://doodleordie.com/profile/fptnew>
<https://qiita.com/fptnew>
<https://rabbitroom.com/members/fptnew/profile/>
<https://reedsy.com/discovery/user/fptnew>
<https://fileforum.com/profile/fptnew>
<https://fliphtml5.com/homepage/nstfb>
<https://www.myminifactory.com/users/fptnew>
<https://en.gravatar.com/fptnewvn>
<https://www.noteflight.com/profile/1939174d2ccbf24579dd55cd1cb9cd95c663406b>
<https://forum.veriagi.com/profile.php?id=3207882>
<https://folkd.com/user/fptnew>
<https://hvacr.vn/diendan/members/fptnew.144133/#about>
<https://imageevent.com/fptnew>
<https://glose.com/u/fptnew>
<https://inkbunny.net/fptnew>
<https://notionpress.com/author/847307#>
<https://pawoo.net/@fptnew>
<https://www.pennname.me/@fptnew>
<https://www.pageorama.com/?p=fptnew>
<http://phudeviet.org/forum/member.php?43750-fptnew.html&tab=aboutme&simple=1>
<https://profile.typepad.com/fptnew>
<https://py.checkio.org/class/fptnew/>
<https://pxhere.com/ru/photographer/3964664>
<https://replit.com/@fptnew>
<https://www.rctech.net/forum/members/fptnew-304547.html?simple=1#aboutme>
<https://reentry.co/fptnew>
<https://research.openhumans.org/member/fptnew/>
<https://sallatunturinkoulu.purot.net/profile/vnfptnew>
<https://rosphoto.com/users/profile-320223>
<http://riosabeloco.com/users/fptnew>
<https://satori.lv/profile/-10720>
<http://school2-aksay.org.ru/forum/member.php?action=profile&uid=177374>
https://scrapbox.io/fptnew/Lap_mang_FPTNEW_Da_Nang
<http://buildolution.com/UserProfile/tabid/131/userId/367994/Default.aspx>
<https://cope4u.org/forums/users/fptnew/>
<https://starity.hu/profil/361381-fptnew/>
<https://sistacafe.com/curators/367780>
<https://sub4sub.net/forums/users/fptnew/>
<https://www.strata.com/forums/users/fptnew/>
<https://www.tetongravity.com/forums/member.php/426469-fptnew?tab=aboutme&simple=1>
<https://www.tetongravity.com/community/profile/fptnew/>
<http://test.sozapag.ru/forum/user/189236/>
<http://talktoislam.com/user/fptnew>
<https://theflatearth.win/wiki/User:Fptnew>
https://velopiter.spb.ru/profile/90678-fptnew/?tab=field_core_pfield_1

<https://velog.io/@fptnew/about>
<https://www.victoriaeducation.co.uk/members/fptnew/>
<https://www.wpgmaps.com/forums/users/fptnew/>
<https://wmart.kz/forum/user/123177/>
<http://winnipeg.pinklink.ca/author/fptnew/>
<http://www.escalade-alsace.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=26121>
<http://www.socialbookmarkssite.com/user/fptnew>
<https://www.bombstat.com/domain/fptnew.vn>
<https://forums.ddo.com/forums/member.php/741346-fptnew?tab=aboutme&simple=1>
<https://www.youmagine.com/fptnew/designs>
https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/Lp_mng_FPT_Nng_uy_tn_gi_r_v_Nhiu_u_i/8426908
<https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/fptnew/profile/>
<https://3dprintboard.com/member.php?105839-fptnew&tab=aboutme&simple=1>
<https://aleratrading.com/forum/member.php?action=profile&uid=41306>
https://ingmac.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=24350
<https://www.teachertube.com/user/channel/fptnew>
<https://www.gametabs.net/user/452894>
<http://westsidepizza.breakawayiris.com/users/fptnew/my-profile>
<https://www.jqwidgets.com/community/users/fptnew/>
<https://www.swanmei.com/space-uid-1547630.html>
<https://diendan.clbmarketing.com/members/fptnew.213665/#about>
<https://heylink.me/fptnew/>
<http://www.ccwin.cn/space-uid-11256175.html>
<https://forums.servethehome.com/index.php?members/fptnew.50400/#about>
<https://app.bountysource.com/people/114202-l-p-m-ng-fpt-da-n-ng-uy-tin-gia-r-va-nhi-u-u-dai>
<https://app.bountysource.com/teams/fptnew>
<https://tldrlegal.com/users/fptnew>
<https://www.gta5-mods.com/users/fptnew>
<https://dev.to/fptnew>
<https://paper.li/fptnew>
<https://manba.co.jp/profiles/rn55547qg>
<https://www.metal-archives.com/users/fptnew>
<https://kit.co/fptnew>
<https://www.bitchute.com/channel/xFf9HHGUQCqj/>
<https://www.360cities.net/profile/fptnew>
<https://vnbit.org/members/fptnew.7110/>
<https://vnraovat.net/members/fptnew.64688/>
<https://azviet.biz/members/fptnew.18880/>
<https://app.roll20.net/users/11703920/lap-mang-fpt-da-nang-uy-tin-gia-re-va-nhieu-uu-dai>
<https://keymander.iogear.com/profile/34724/fptnew>
<https://kowabana.jp/users/110244>
<https://gitlab.com/fptnew>
<https://gitlab.com/-/snippets/2509483>
<https://www.chappell-university.com/profile/fptnew/profile>
<https://feyenoord.supporters.nl/profiel/52854/fptnew>
<https://www.creativelive.com/student/fptnew>
<https://myopportunity.com/profile/fpt-new/nw>
<https://www.beatstars.com/vnfptnewZbF/about>
<https://www.huntingnet.com/forum/members/fptnew.html?simple=1#aboutme>

<https://www.nexusmods.com/users/176815944>

<https://www.slideserve.com/fptnew>

<https://sinhhocvietnam.com/forum/members/53861/#about>

<https://www.cruzetalk.com/members/fptnew.444138/#about>

<https://www.vid419.com/space-uid-1347938.html>

<https://files.fm/fptnew/info>

<https://www.gta5-mods.com/users/fptnew>